

ค่าน้ำเสีย

ที่ ชม(ลต) ๕๑๐๐๒/ว. ๑๓/๓



เลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ที่ มท ๕๓๐๗.๔/ชม.๕๖๓๒๐/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือ ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดสถานที่สำหรับปิดป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ แจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือในความอนุเคราะห์มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดการหาเสียง ทางผู้สมัครมิได้ดำเนินการปลดป้ายหาเสียงลงจากเสาไฟฟ้า ทำให้การไฟฟ้าฯ ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และการติดตั้งป้ายหาเสียงจะต้องติดตั้งในระดับความสูงให้เหมาะสม ไม่บดบังทัศนียภาพการขับขี่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเวียนผู้สมัครเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ยังมีพื้นที่ถนนสำคัญในเส้นทางเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และเส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่ต้องขอความร่วมมือนำป้ายออกจากพื้นที่ และห้ามมิให้ดำเนินการติดตั้งป้ายต่างๆ บนเสาไฟฟ้า ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีถนนสำคัญจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ เส้นทาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

เพื่อให้การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ทราบ และขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดไว้ด้วย

/...จึงเรียนมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชพล อภิติมัย)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

โทร.๐ - ๕๓๙๙ - ๘๓๓๓ ต่อ ๓๐๑ - ๓๐๙

โทรสาร. ๐ - ๕๓๙๙ - ๘๓๓๔ ต่อ ๒๐๐



กองบริหาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๔ / ชม.

จังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓

20๗08

๗๘ พย ๖๓

๗๕.๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

๒๐๘/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต

อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือที่ ชม (ลต) ๕๑๐๐๐๒/ว.๐๔๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำหนดสถานที่สำหรับปิดป้ายประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความร่วมมือในความอนุเคราะห์มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดการหาเสียง ทางผู้สมัครมิได้ดำเนินการปลดป้ายหาเสียงลงจากเสาไฟฟ้า ทำให้การไฟฟ้าต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และการติดตั้งป้ายหาเสียงจะต้องติดตั้งในระดับความสูงให้เหมาะสม ไม่บดบังทัศนียภาพการขับขี่ ในกรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เวียนแจ้งผู้ลงสมัคร เพื่อขอความร่วมมือ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ ต่อไป

ทั้งนี้ ยังมีพื้นที่ถนนสำคัญในเส้นทางเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และเส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่ต้องขอความร่วมมือนำป้ายออกจากพื้นที่ และห้ามมิให้ดำเนินการติดตั้งป้ายต่างๆบนเสาไฟฟ้า ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีถนนสำคัญจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ เส้นทาง (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ถิ่นพิทยานุรักษ์)

รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติงาน ผู้จัดการการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

ลำดับที่	เส้นทางที่งดตัดป้ายประกาศ	ลำดับที่	เส้นทางที่งดตัดป้ายประกาศ
๑	ถนนมหิตล	๑๐	ถนนเข้าม.ราชภัฏเชียงใหม่ (แมริม)
๒	ถนนโชตนา	๑๑	ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน
๓	ถนนเลียบคลองชลประทาน	๑๒	ถนนนิมมานเหมินท์
๔	ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี	๑๓	ถนนเชียงใหม่ - แม่ออน
๕	ถนนสองฝั่งคลองชลประทาน	๑๔	ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง (ซูปเปอร์ไฮเวย์)
๖	ถนนสุเทพ	๑๕	ถนนเชียงใหม่ - เชียงราย
๗	ถนนห้วยแก้ว	๑๖	ถนนเฉลิมพระเกียรติ
๘	ถนนศรีวิชัย	๑๗	ถนนทางขึ้นพระธาตุดอยคำ
๙	ถนนราชพฤกษ์	๑๘	ถนนเชียงใหม่ - หางดง